
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๔  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุม ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ช้ัน ๕ 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
========================= 

 
ผูมาประชุม 
 ๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี ประธาน  
  ๒. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล รองประธานคนที่ ๑ 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล รองประธานคนที่ ๒ 
 ๔. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองเลขาธิการ 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๘. อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๙. อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๑. อาจารย นลิน อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๒. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สรุิยันต คณะศิลปศาสตร 
 ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย คณะกายภาพบําบัด 
 ๑๖. อาจารย ราชา มหากันธา วิทยาลัยการจัดการ 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๘. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๙. รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๐. รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๒๑. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
 ๒๒. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๓. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๒๔. รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
 ๒๕. รองศาสตราจารย วิรุณ บุญนุช ประธานสภาอาจารยศิริราช 
 ๒๖. อาจารย เวหา เกษมสุข แทนประธานสภาอาจารย คณะพยาบาลศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานสภาอาจารย คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๘. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ ประธานสภาอาจารย คณะเภสัชศาสตร 
 ๒๙. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน ประธานสภาอาจารยเวชศาสตรเขตรอน 
 ๓๐. ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ประธานสภาอาจารย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๓๑. อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานสภาอาจารย สถาบันโภชนาการ 
 ๓๒. อาจารย มนตชัย โชติดาว ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 ๓๓. ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ ประธานสภาอาจารย วิทยาลัยราชสุดา 
 ๓๔. อาจารย ปรัชญา เตวิยะ ประธานสภาอาจารย วิทยาเขตกาญจนบุรี 

          /ผู้ไม่มาประชุม .... 



 

 
 

๒ 

ผูไมมาประชุม 
 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กําธร ตันติวิทยาทันต ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบดี 
 ๒. อาจารย กาญจนนภา พงศพนรัตน วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๔. อาจารย น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๕. อาจารย พรพิมล ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๖. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๗. รองศาสตราจารย ลือชัย ศรีเงินยวง คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๘. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
 ๙. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๐. อาจารย อิทธิพล ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 ๑๑. อาจารย อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
 ๑๒. อาจารย จามิกร สุขเอนก ประธานสภาอาจารย คณะเทคนิคการแพทย 
 ๑๓. รองศาสตราจารย วิชัย พฤกษธาราธิกูล ประธานสภาอาจารย คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๑๔. รองศาสตราจารย จุฬาลักษณ เกษตรสุวรรณ ประธานสภาอาจารย คณะทันตแพทยศาสตร 
 
ผูเขารวมประชุม 
 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นางสาวพรศิริ  บุญมาวงค เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 กอนเปดการประชุม ในเวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. สมาชิกไดรวมกันสรงน้ําพระเพ่ือเปนสิริมงคล และรดน้ํา 
ขอพรจากสมาชิกสภาคณาจารยผูอาวุโส ตอจากนั้นในเวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประธานสภาคณาจารย ทํา
หนาท่ีประธานที่ประชุม ไดดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๕๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
  ประธาน แจงวาสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๕๘ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และประธานแจงประเด็นที่สําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๑) เห็นชอบในการแตงตั้งให ศาสตราจารย นายแพทย วิจารณ พานิช เปนนายกสภามหาวิทยาลัย 
อีกวาระหนึ่ง 
  ๒) เห็นชอบในการแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท้ัง ๑๕ ทาน ตามที่กรรมการ 
สรรหาฯ เสนอ 
  ๓) เห็นชอบใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่ท่ีประชุมคณบดีเสนอ สําหรับรายละเอียดจะ
นําไปแจงในระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องสืบเนื่อง 
  ๔) ท่ีประชุมแสดงความยินดีกับ อาจารย ธิราภรณ จันทรดา ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารย 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

          /๑.๒ สาระสําคัญ .... 



 

 
 

๓ 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล/การประชุมคณบดี ครั้งที่  ๖ วันที่  
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล และการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๖ วันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ไดมีการเชิญ ศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ มาบรรยายเรื่อง “การใชดุลยพินิจในการสั่งการทางปกครอง”    
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๓ สาระสําคัญจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 
 ประธานแจงวา ไดมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท เขาประชุม ปอมท. สมัย

สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม CTB ๒๑๓ อาคารทาชัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท แจงวาไมครบองคประชุม ท่ีประชุมจึงหารือ ๒ เรื่องคือ 

 ๑) เรื่องการขึ้นเงินเดือนขาราชการมหาวิทยาลัยเปนเปอรเซ็นตของคาอางอิงซึ่งอาจมีความไมเหมาะสม
ในบางระดับเงินเดือน เรื่องนี้ผูเสนอไมไดเขาประชุมจึงใหเลื่อนการหารือไปกอน 

 ๒) เรื่องหลักเกณฑและวิธีดําเนินการตออายุราชการของผูเกษียณอายุของแตละมหาวิทยาลัยมีความ
แตกตางกันมากดังนั้นขอใหแตละมหาวิทยาลัยรวบรวมระเบียบหลักเกณฑของแตละแหงแลวสงให ปอมท. เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมตอไป ในสวนของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดสงเอกสารดังกลาวให ปอมท. เรียบรอยแลว 
 ๓) มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมอบเงินสนับสนุนเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของท่ีประชุม ปอมท. 
จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท และไดโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีท่ีประชุม ปอมท. เรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๔ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๕ 

 ประธานแจงวา ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีสมาชิก
มาประชุม จํานวน ๓๒ คน ไมมาประชุม ๑๕ คน จํานวนสมาชิกท่ีมาประชุมคิดเปนรอยละ ๖๘.๐๙ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๑) มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี เลขาธิการฯ เปนผูเขาประชุม สรุปสาระสําคัญจากการประชุม ดังนี้ 

 ๑.๑) ในปนี้จะมีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเพิ่ม จํานวน ๒๐๐ คน อาจจะตองเลื่อนที่นั่ง
แถวหนาเขามาใกลเวทีอีก ๕๐ เซนติเมตร แตคณะกรรมการฯ จะไปดูสถานที่จริงอีกครั้งกอนตัดสินใจ 

 ๑.๒) ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวไมใหแจงรับอาจารยท่ีมีบุตรหรือหลานเขารับพระราชทานปริญญา
บัตร มาเปนอาจารยสักขีพยาน 

 ๑.๓) เรื่องท่ีเลขาธิการไดแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มีดังนี้ 

  - คณะกรรมการตอนรับอาจารยสักขีพยานมีจํานวน ๗ คน จะดําเนินการตามแผนเดิมของปท่ีแลว 
  - สภาคณาจารยไดจัดหาอาจารยสักขีพยานจํานวน ๒๐ คน ซึ่งจะเขารวมพิธีท้ังรอบเชาและรอบ

บาย โดยมีรถตูออกจากวิทยาเขตพญาไท และวิทยาเขตศาลายา 
  - เสนอขอเพิ่มคาเชาชุดปกติขาว เปน ๕๕๐ บาท คาเชาชุดครุย เปน ๖๕๐ บาท คาซักชุดปกติ

ขาว เปน ๒๐๐ บาท คาซักชุดครุย เปน ๒๕๐ บาท 
 ๒) ไดแจงชื่อสมาชิกเพ่ือใหมหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนอาจารยสักขีพยานในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท้ังรอบเชาและรอบบาย ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
จํานวน ๒๐ คน ดังนี้ 

          /๑. อาจารย์ ภุชงค ์.... 



 

 
 

๔ 

  ๑. อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ๒. ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
  ๓. ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  ๔. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ เศรษฐบรรจง   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  ๕. ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย ลิมาวงษปราณี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  ๖. รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
  ๗. อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
  ๘. รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ คณะวิทยาศาสตร 
  ๙. อาจารย รักชนก คชไกร คณะพยาบาลศาสตร 
  ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
  ๑๑. รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี คณะเทคนิคการแพทย 
  ๑๒. ผูชวยศาสตราจารย บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล คณะสาธารณสุขศาสตร 
  ๑๓. รองศาสตราจารย กรุณี ขวัญบุญจัน คณะเวชศาสตรเขตรอน 
  ๑๔. ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร พากเพียรกิจวัฒนา คณะเภสัชศาสตร 
  ๑๕. ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
  ๑๖. ผูชวยศาสตราจารย พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน  คณะสัตวแพทยศาสตร 
  ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๑๘. อาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
  ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ วงศาวาส  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
   ๒๐. อาจารย บุญมี พวงเพชร วิทยาลัยศาสนศึกษา 
  สมาชิกไดเสนอความเห็นวา เนื่องจากอาจารยสักขีพยานจะตองนั่งในแถวหนา โดยที่ผานมาผูทําหนาท่ี
เปนอาจารยสักขีพยานจัดหาชุดครุยวิทยาฐานะมาเอง ซึ่งมีความแตกตางกันตามสถาบันการศึกษาที่อาจารยสักขีพยานสําเร็จ
การศึกษา ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความสวยงาม และเปนระเบียบเรียบรอย เสนอใหมหาวิทยาลัยจัดหาชุดครุยฯ กลาง ซึ่งเปนชุดครุยฯ 
ของมหาวิทยาลัย ไวสําหรับอาจารยสักขีพยานยืมใสในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ท้ังนี้เพ่ือประหยัดงบประมาณในการเชา
และซัก และเกิดความสงางาม 
  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ รับขอเสนอแนะเพื่อนําไปเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรตอไป 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๖ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
 ประธานแจงวา ไดทําหนังสือถึงอธิการบดีเพ่ือเสนอชื่อ รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เปนผูแทน

สภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ เรียบรอยแลว 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๗ ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
  ประธานแจงวา ผลการเลือกตั้งประธานสภาอาจารยวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ไดแก 
อาจารย มนตชัย โชติดาว โดยมีวาระ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑.๘ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
  ประธานแจงวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ชุดปจจุบัน จะพนจากวาระตามวาระ
ปกติ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งฯ จึงกําหนดใหมีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

          /คณาจารย์ประจํา .... 



 

 
 

๕ 

คณาจารยประจํา โดยเปดรับสมัครระหวางวันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และกําหนดวัน
เลือกตั้ง ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐-๑๔.๓๐ น. โดยผูใชสิทธิสามารถเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได
จํานวนไมเกิน ๕ คน การลงคะแนนใหทําเครื่องหมาย หรือ  เทานั้น หากใชเครื่องหมายอื่นๆ ถือเปนบัตรเสีย และในปนี้
คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยชาวตางประเทศไปลงคะแนน
ดวย สําหรับคณะวิทยาศาสตรจะจัดใหมีการเลือกตั้งฯ ลวงหนา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
มีการจัดสัมมนาบุคลากรในตางจังหวัด 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

  ๑ .๙ สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอศึกษาดูงานสภาคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานแจงวา สภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ขอศึกษาดูงาน
สภาคณาจารย ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษ
พลเมือง สํานักงานอธิการบดี 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยนที รักษพลเมือง ชั้น ๕ สํานกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ การเสนอชื่ออนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ประธานแจงวา ท่ีประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ขอใหสภา
คณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอชื่อผูสมควรเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ สาขาละ ๑ คน จํานวน ๔ สาขา 
ดังนี้ 
  ๑) สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
  ๒) สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  ๓) สาขาสังคมศาสตร 
  ๔) สาขามนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร 
  โดยผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนอนุกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ตองมีตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
  ประธานไดเสนอตอท่ีประชุมวาจะขอเสนอชื่ออนุกรรมการฯ ท้ัง ๔ สาขา ในภายหลัง เนื่องจากการ
เสนอชื่ออนุกรรมการฯ ดังกลาว จะมีผลกับการเสนอชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๒ การเลือกเปนกรรมการฝายตางๆ  
  ประธานแจงวา เนื่องจากมีสมาชิกบางคน ไดมีการสมัครและเปลี่ยนแปลงการเปนอนุกรรมการฝาย
ตางๆ หลายครั้ง ทําใหการจัดทําคําสั่งซ้ําซอน ซึ่งเลขาธิการไดเคยแจงขอความรวมมือใหสมาชิกสมัครคนละ ๒ ฝาย แตสมาชิก
บางคนมคีวามประสงคสมัครเปนกรรมการมากกวา ๒ ฝาย จึงขอหารือตอท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑) สมาชิกสมควรเปนกรรมการฝายตางๆ ไดก่ีฝาย 

          /๒) ควรกําหนด .... 



 

 
 

๖ 

  ๒) ควรกําหนดระยะเวลาในการสมัครและเปลี่ยนแปลงใหชัดเจน ยกเวนประธานสภาอาจารยสวนงาน
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวาระการดํารงตําแหนง 
  ท่ีประชุมไดมีการอภิปราย และใหความเห็นวา การที่สมาชิกสมัครเปนกรรมการหลายฝาย อาจจะทําให
มีภารกิจมากเกินไป และถาแตละฝายนัดประชุมตรงกัน ทําใหไมสามารถเขาประชุมได ทําใหมีผลกระทบตอการครบองคประชุม 
ซึ่งไมสามารถลงมติได 
  ท่ีประชุมจึงมีมติดังนี้ 
  ๑) ขอใหสมาชิกสมัครเปนกรรมการไดเพียง ๒ ฝาย ถาจะสมัครมากกวา ๒ ฝาย ตองเสนอที่ประชุม
สภาคณาจารยพิจารณา และตองไดรับอนุมัติจากประธานฝายที่จะสมัครเพ่ิมเติมกอน 
  ๒) หากสมาชิกทานใดสนใจทํางานมากกวา ๒ ฝายใหเขารวมประชุมกรรมการฝายที่ตนสนใจไดโดยไม
ตองเปนกรรมการ 
  ๓) ขอใหกรรมการแตละฝายทํางานไปจนครบ ๑ ป หลังจากนั้นจะใหมีการปรับเปลี่ยนได เพ่ือให
สมาชิกไดมีการเรียนรูงานที่หลากหลาย 
   ๔) ขอใหแตละฝายจัดทําแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการในวาระ ๒ ปนี้ เสนอตอท่ี
ประชุมสภาคณาจารย โดยในการประชุมครั้งหนาขอใหฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล และฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน
เปนผูนําเสนอตอท่ีประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๔.๑ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ประธานชี้แจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอแกไขบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
๔๕๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบ และประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ตอมา
ในการประชุมคณบดี ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ท่ีประชุมคณบดีขอใหสภามหาวิทยาลัยทบทวน การ
ประกาศใชขอบังคับฯ ดังกลาว นายกสภามหาวิทยาลัยจึงไดนําเขาพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔๕๘ เม่ือวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติใหยกเลิกขอบังคับฯ ฉบับที่ ๒ โดยมีความเห็นวาขัดกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกําหนดไววาตัวแทนของผูบริหาร คือ ตําแหนงคณบดีหรือเทียบเทา เทานั้น 
ดังนั้นขอเสนอของสภาคณาจารยจะเปนการตัดสิทธ์ิของผูบริหารระดับตน เนื่องจากเปนคณาจารยประจําเชนกัน ทําใหไมมีโอกาส
ลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๔.๒ การแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใหกองกฎหมายพิจารณาในขอ ๓๐ ความวา ถาสมาชิกประเภทใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหมีการ
เลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทนั้นภายในสี่สิบหาวัน  โดยขอแกไขเปน  ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป ใหพิจารณาบัญชีรายชื่อ
เรียงตามลําดับคะแนนของผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิก
แลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทนท่ัวไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ี
พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งสมาชิกแทนสมาชิกท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   ใหตําแหนง
สมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปวางลง เม่ือจํานวนสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปเหลือนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกประเภทผูแทน
ท่ัวไปทั้งหมด จึงใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 

          /ซึ่งประธาน .... 



 

 
 

๗ 

  ซึ่งประธานไดเสนอเรื่องนี้ตอผูอํานวยการกองกฎหมายเพื่อพิจารณา ผูอํานวยการกองกฎหมายแจงวา 
การที่จะพิจารณารายชื่อผูไดรับคะแนนตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก
ประเภทผูแทนทั่วไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนงนั้นไมสามารถกระทําได เนื่องจาก
ผิดหลักการเลือกตั้ง กองกฎหมายจึงแกไขเปน ในกรณีสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไป  หากมีจํานวนสมาชิกเหลือนอยกวาสามในสี่
ของสมาชิกประเภทผูแทนทั่วไปทั้งหมด ใหมีการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาคณาจารยประเภทผูแทนทั่วไปภายในสี่สิบหาวัน 
  ประธานไดทําหนังสือถึงกองกฎหมายเพื่อขอคําชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักการเลือกตั้ง ซึ่งกอง
กฎหมายไดชี้แจงกลับมาดังนี้ 
  ๑) ตามความหมายของการเลือกตั้งท่ัวไป หมายถึง การเลือกบุคคลเพื่อเปนตัวแทนตนในกรณีตางๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือผลการเลือกตั้งปรากฏวาผูมีคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับการเลือกตั้งแลว ผูไดรับคะแนนลําดับรองลงไป
ยอมหมดสิทธิในการเปนผูแทนนั้น 
  ๒) การที่สภาคณาจารยประสงคจะขอแกไขกรณีการเลือกตั้งซอมสมาชิกประเภททั่วไป โดยใหพิจารณา
รายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนตอจากผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแลว โดยใหผูท่ีไดรับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกประเภทผูแทน
ท่ัวไปในลําดับถัดไปไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกแทนที่สมาชิกท่ีพนจากตําแหนง นั้น จะตองกําหนดไวในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ซึ่งท่ีประชุมไดเสนอใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลนํากลับไปพิจารณาอีกครั้ง 
  คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาลไดมีการประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง และผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ไดปรึกษาผูแทนกองกฎหมายอีกครั้ง 
  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ชี้แจงวา หลังจากไดหารือกับผูแทนกองกฎหมายแลว ได
มีการเพ่ิมเติมและแกไขในขอ ๒๖ โดยเพิ่มวรรคแรกดังนี้ “ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีไดรับคะแนนจากการเลือกตั้งสมาชิกประเภท
ผูแทนทั่วไป โดยเรียงลําดับจากคะแนนมากไปนอย กรณีคะแนนเทากัน ใหจับฉลากเพื่อเรียงลําดับระหวางผูไดคะแนนเสียง
เทากันโดยเปดเผย” รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะโดยใหเพ่ิมบทเฉพาะกาล ใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันที่ประกาศ
ผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาคณาจารยชุดปจจุบัน 
  มติที่ประชุม มอบหมายให ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช รับขอเสนอแนะจากที่
ประชุมเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 ๔.๓ การรายงานผลการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารย
ในคณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๓.๑ คณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล  
  ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช เลขานุการคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและ

ธรรมาภิบาล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง ซึ่งไดชี้แจงในระเบียบ
วาระที่ ๔.๒ เรียบรอยแลว 

  ที่ประชุม รับทราบ 
            ๔.๓.๒ คณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาอาจารยและบุคลากร  
 ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ เลขานุการคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนา
อาจารยและบุคลากรชี้แจงวา ไดมีการประชุมคณะกรรมการฝายสงเสริมความกาวหนาฯ เม่ือวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บาน
ทิพย สวนทอง สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
 ๑) ท่ีประชุมมีมติเสนอ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี รับรางวัลอาจารยตัวอยางของสภาคณาจารย รางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. และรางวัลหมอมงามจิตต  
บุรฉัตร 

          /ที่ประชุมได้มีการ .... 



 

 
 

๘ 

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง มีความเห็นวา เรื่องดังกลาวเปนเรื่องละเอียดออน 
และควรคํานึงถึงความเหมาะสม สมควรพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ โดยที่ประชุมเสนอใหประธานสภาคณาจารยหารือผูท่ีมี
สวนเกี่ยวของทุกฝายเพ่ือใหไดขอมูลมากพอกอนนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒) อาจารย ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค และคณะ จากคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ใหดําเนินการวิจัยเรื่อง “จริยธรรม
วิชาชีพของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา” ไดสงหนังสือถึงประธานสภาคณาจารย ขอใหสงผูแทนเขารวมเสวนาวิชาการ “จริยธรรม
วิชาชีพของอาจารยในระดับอุดมศึกษา: ปญหาและแนวทางในการปองกันแกไข” ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ หองปทุมวัน 
โรงแรมเอเชียกรุงเทพ จํานวน ๑ คน ท่ีประชุมไดเสนอ ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง โควศวนนท เปนผูเขารวมสัมมนา และขอให
สงผูแทนเขารับการสัมภาษณในหัวขอ “จริยธรรมวิชาชีพของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา” ในระหวางวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน 
๒๕๕๕ ท่ีประชุมเสนอ รองศาสตราจารย อธิป ลิขิตลิลิต  ผูชวยศาสตราจารย จุรี เจียรนัยศิลาวงศ ผูชวยศาสตราจารย วราภัสร 
พากเพียรกิจวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 ๔.๓.๓ คณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย  

   รองศาสตราจารย สุดา เรียงโรจนพิทักษ ประธานคณะกรรมการฝายวิชาการและวิจัย แจงวา ได
ทําหนังสือทักทวงเรื่องความเหมาะสมในการเสนอชื่อ รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เปนผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ เนื่องจากผูแทนดังกลาวสมควรเปนคณะกรรมการฝายวิชาการ
และวิจัย แตในวันที่มีการเลือกผูแทนฯ เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ นั้น รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ไมไดเปนกรรมการฝาย
วิชาการและวิจัย ประกอบกับรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ท่ีประชุม
เคยมีขอเสนอวาในการเสนอผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย ควรใหโอกาสสมาชิกใหมหรือ
สมาชิกท่ียังไมเคยไดรับการเสนอชื่อเปนผูแทน ไดทําหนาท่ีเปนผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
ท้ังนี้เพ่ือใหสมาชิกทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และถาลักษณะงานสอดคลองกัน ก็ควรเปนคนเดียวกัน ซึ่ง
ตอมา รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ไดสมัครกลับเขาไปเปนกรรมการฝายวิชาการใหม ซึ่งเห็นวาไมถูกตอง จึงขอใหท่ีประชุม
พิจารณาทบทวน 
  ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นวา เรื่องดังกลาวที่ประชุมไดมีการลง
มติไปแลว และเสนอชื่อไปยังมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว รวมทั้งในปจจุบัน รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ไดสมัครเปน
กรรมการฝายนี้แลว ท่ีประชุมจึงมีมติยืนยันตามมติเดิม คือให รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี เปนเปนผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 

๔.๓.๔ คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารย จักรพงศ นะมาตร เปนประธานคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และ
ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ลาประชุม 

  ที่ประชุม รับทราบ 
                    ๔.๓.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน  
 อาจารย เอกราช เกตวัลห ประธานคณะกรรมการฝายสวัสดิการและสิทธิประโยชน แจงวา ไดมี
การประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือเวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันนี้ สรุปมติท่ีประชุม จะดําเนินการ ๓ เรื่องคือ 
 ๑) อาคารชุดพักอาศัย จะทําแบบสอบถามผูพักอาศัย และบุคคลภายนอก เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
สรุปแจงผูบริหารเพ่ือแกปญหาอยางยั่งยืนตอไป โดยจะทําหนังสือผานสภาคณาจารยขึ้นไปเพื่อขออนุญาตผูบริหารอาคารชุดพัก
อาศัยหรือผูเก่ียวของเพ่ือทําการเก็บขอมูลตอไป 
 สมาชิกตั้งขอสังเกตวา นอกจากปญหามิเตอรไฟฟา น้ําประปา ปญหาปลวก ปญหาการซอม
บํารุงแลว ยังมีปญหาเรื่องเคเบิลทีวีท่ีมีแตชองไรสาระ เนนการจําหนายสินคา ไมมีขาวภาษาอังกฤษใหฝกฟง เรื่องเคเบิลทีวีจึงควร
ไดรับการแกไขเชนกัน 

          /ประธานฯ .... 



 

 
 

๙ 

 ประธานฯ ขอใหคณะกรรมการชุดนี้แกปญหาเก่ียวกับอาคารชุดพักอาศัยใหจบภายในวาระนี้ 
เพราะเปนเรื่องท่ียืดเยื้อมานาน 
 ๒) เงินชดเชยพนักงานที่หมดสัญญาจาง จากการศึกษาพบวาพนักงานที่หมดสัญญาจาง จะ
ไดรับเงินชดเชยกอนหนึ่ง หากปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลานาน จํานวนเงินชดเชยก็จะสูงตามไปดวย แตหาก
เสียชีวิตกอนหมดสัญญาจาง พนักงานจะไมไดเงินชดเชยดังกลาว โดยเฉพาะคนที่ทําสัญญาจางระยะยาว หากเสียชีวิตกอนหมด
สัญญาจางจะเสียประโยชนมาก จึงจะเสนอแกขอบังคับและประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้ใหบุคลากรไดสิทธิประโยชนมาก
ขึ้น 
 ๓) Fast Track ชองทางการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
สําหรับบุคลากร ซึ่งท่ีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีแลว แตใหสิทธิเฉพาะบุคลากรของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
เทานั้น 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
๔.๓.๖ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ   
  อาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส เลขานุการคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ แจงวา ขาว

สภาคณาจารยฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เสร็จเรียบรอยแลว ฉบับเดือนเมษายน กําลังอยูในระหวางดําเนินการ 
  ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๓.๗ คณะกรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน   
  ประธานฯ แจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 

  ที่ประชุม รบัทราบ 
 ๔.๓.๘ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ 

  รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา การประชุมครั้งท่ีผานมา มีการพิจารณาผลงานเพียง ๒ ราย และท่ีประชุมมีการพูดถึงบทความ 
on-line ท่ีเปน open access วาสามารถนํามาใชเปนผลงานไดหากอยูในฐานขอมูล ISI นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะให
เจาหนาท่ีโทรตาม readers เปนระยะและจดบันทึกไว หากผูขอตําแหนงทางวิชาการตองการทราบความคืบหนา สามารถโทรศัพท
สอบถามเจาหนาท่ีของกองทรัพยากรบุคคลได 

  ที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓.๙ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  
 อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๓.๑๐ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
           รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม  
  ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๓.๑๑ คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 
   อาจารย ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงาน
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

  ที่ประชุม รับทราบ 
๔.๓.๑๒ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย กฤษณรักษ ธีรรัฐ ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารจัดการ

ระบบน้ําภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 

          /๔.๓.๑๓ คณะกรรมการ .... 



 

 
 

๑๐ 

๔.๓.๑๓ คณะกรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    อาจารย เอกราช เกตวัลห ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  
  ท่ีประชุม ฝากเรื่องการแกไขปญหาสัญญาณไฟจราจรหนามหาวิทยาลัย การจราจรโดยรอบ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งความสะอาดและความปลอดภัยบนสะพานลอย เนื่องจากเปนเรื่องท่ียืดเยื้อมานาน โดยขอความชัดเจนใน
เรื่องดังกลาว 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
๔.๓.๑๔ คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
    อาจารย บุญมี พวงเพชร ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง

ความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 
  ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๓.๑๕ คณะกรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
    ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ

มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๒๑๗ ชั้น ๒ อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม 

  ท่ีประชุมไดอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี้ 
  ๑) เสนอใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพในการจัดอบรมผูประกอบการและลูกจางรานอาหารใน

มหาวิทยาลัย 
  ๒) อาจารย เอกราช เกตวัลห แจงวา ไดเสนอเรื่องการจัดอบรมดังกลาวตอผูอํานวยการ

สถาบันโภชนาการแลว กําลังพิจารณาและกําหนดรูปแบบ 
  ๓) กองสุขาภิบาล กทม. และ อย. ไดจัดทําคูมือเก่ียวกับมาตรฐานรานคาไวแลว สามารถ

นํามาใชประโยชนได 
  ๔) ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร มีคูมือ

และเกณฑเก่ียวกับเรื่องนี้แลว ผูชวยศาสตราจารยบุญญฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล รับที่จะไปหาขอมูลมานําเสนอตอไป 
  มติที่ประชมุ เห็นชอบ 

 

  ๔.๔ สรุปผลการสัมมนาของสมาชิกสภาคณาจารย (Retreat) 

 ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยจัดสัมมนาสภาคณาจารย (Retreat) เรื่อง “บทบาทสภาคณาจารยกับ
การทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล” วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บานทิพย สวนทอง ตําบลบางพรม อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผูทรงคุณวุฒิ 
บรรยายพิเศษเรื่อง “ความเปนครูในศตวรรษที่ ๒๑”  
 การสัมมนาดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยความเรียบรอย มีสมาชิกเขาสัมมนาจํานวน ๒๙ คน สําหรับ
สรุปผลการสัมมนา ผศ.พรพรรณ สมบูรณ เปนผูสรุป จะนําเผยแพรบนเว็บไซตสภาคณาจารยตอไป 
 ประธานไดกลาวขอขอบคุณกรรมการจัดสัมมนา ดังนี้ 
 ๑) ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช  
 ๒) อาจารย ทัศนียา ร.นพรัตนแจมจํารัส  
 ๓) อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์   
 ๔) ผูชวยศาสตราจารย ธิราภรณ จันทรดา   
 ๕) ผูชวยศาสตราจารย พรพรรณ สมบูรณ  
 ๖) ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท 

          /สมาชิกได้ตั้ง .... 



 

 
 

๑๑ 

 สมาชิกไดตั้งขอสังเกตเรื่องการเสนอผูแทนเขารวมสัมมนาของสภาคณาจารยวา หากสภาคณาจารย
ตองการใหมีการทํางานรวมกันระหวางสภาคณาจารยกับสวนงานตางๆ ควรเปดโอกาสใหสภาอาจารยแตละสวนงานสามารถเสนอ
ผูแทนเขารวมการสัมมนาของสภาคณาจารยได   ซึ่งประธานยินดีรับขอเสนอแนะไวพิจารณาตอไป 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที ่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ Group mail ของสมาชิกสภาคณาจารย 
   ท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องอีเมลของสมาชิกสภาคณาจารยท่ีฝายเลขานุการจัดทําเปน group mail ไว
สําหรับการติดตอประสานงานกับสมาชิกสภาคณาจารยนั้น เนื่องจาก group mail ดังกลาวเปนขอมูลสวนตัว ดังนั้น จึงไมสามารถ
เผยแพรได  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

  ๕.๒ การเปลี่ยนแปลงสัญญาจางและเงินชดเชย 
 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข แจงใหท่ีประชุมทราบวา ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสวนงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร มีมติฝากเรื่องมาใหสภาคณาจารยพิจารณาในกรณีท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยตอสัญญาจางจนเกษียณอายุ 
หากลาออกกอนเกษียณอายุจะไมไดรับเงินชดเชย ในการนี้จึงขอใหสภาคณาจารยพิจารณาแกไขขอบังคับ ประกาศตางๆ ท่ี
เก่ียวของ ใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่ตอสัญญาจางจนเกษียณอายุ สามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในสัญญาจางได 

 สมาชิกใหขอเสนอแนะวา ขณะนี้ มหาวิทยาลัยอนุญาตใหสวนงานตางๆ เสนอปรับแกขอบังคับตางๆ 
ได ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร สามารถเสนอปรับแกขอบังคับที่เก่ียวของกับประเด็นนี้โดยตรงไปที่มหาวิทยาลัย พรอมๆ กับที่
สภาคณาจารยจะเสนอปรับแก เพ่ือใหประเด็นนี้มีน้ําหนักมากขึ้น 

 มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล นําไปพิจารณา และเสนอ
ใหท่ีประชุมทราบตอไป  
 

   ๕.๓ การประเมินเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือน 
 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข เสนอวา การประเมินขาราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนกระทําปละ 

๒ ครั้ง และไดเงินเดือนขึ้นปละ ๒ ครั้ง ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรไดเลื่อนขั้นเงินเดือนปละ ๒ ครั้งเชนกัน เพราะไดรับ
การประเมิน ๒ ครั้งและระบบเงินเดือนก็ใชระบบเปอรเซ็นตเชนกัน 

 มติที่ประชุม มอบหมายใหคณะกรรมการฝายกิจการบริหารและธรรมาภิบาล นําไปพิจารณา และเสนอ
ใหท่ีประชุมทราบตอไป  

 

   ๕.๔ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป 
  กําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๕ วันพุธท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐- 
๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ. นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
   ที่ประชมุ  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม                  อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


